



Ladies Prayer
INTERNATIONAL



United Pentecostal Church Intl

เดือนเมษายน 2024



การให้ความสำคัญกับการอธิษฐาน

โดย เซอร์รี เฮมส์

ลูกชายคนโตของดิฉันอายุได้ 3 ปีตอนที่ดิฉันได้รับบัพติศมาและรับพระวิญญาณบริสุทธิ์ ดิฉันได้เรียนรู้เกี่ยวกับพระเยซูและการอธิษฐานขณะพยายามสอนลูกชายคนโตและน้องของเขาสองคน ดิฉันจำได้ว่ามีผู้ชายที่คริสตจักรคนหนึ่งมาที่บ้านของเราเพื่อพูดคุยกับสามีของดิฉัน ดิฉันเดินอยู่บนทางเท้ากับลูกชาย แล้วลูกชายก็ล้มหัวเข่าลง ผู้ชายคนนั้นขออธิษฐานเพื่อลูกชายของดิฉัน ก่อนหน้านั้นดิฉันไม่เคยเห็นใครวางมือบนคนอื่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งวางมือบนเด็กอายุ 3 ขวบ และอธิษฐาน ลูกชายของดิฉันอนุญาตให้เขาทำอย่างนั้นและรู้สึกดีขึ้นหลังการอธิษฐาน นั่นคือตอนที่ดิฉันเริ่มขุดลึกลงไปเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการอธิษฐาน



ดิฉันเรียนรู้อย่างรวดเร็วว่าการอธิษฐานเป็นส่วนที่สำคัญที่สุดในการเดินไปกับพระเจ้า เป็นการสื่อสารกับพระเจ้าผู้สร้างของเรา เพื่อที่เราจะรู้ว่าพระองค์ทรงปรารถนาให้เรามีสิ่งใด และให้ชีวิตของเราเป็นอย่างไร ด้วยการอธิษฐาน เราจึงเรียนรู้ที่จะเปิดใจของเราออกต่อพระองค์เพื่อที่พระองค์จะทรงปั้นและเปลี่ยนใจของเราได้

ดิฉันเริ่มอธิษฐานกับลูก ๆ ก่อนที่พวกเขาจะไปโรงเรียน เข้านอน เมื่อพวกเขาเกิดอุปสรรคปัญหา เมื่อพวกเขาไม่พอใจใจบางอย่าง เมื่อมีคนใจร้ายกับพวกเขาหรือแกล้งพวกเขา หรือแม้แต่กับสิ่งที่เราในฐานะผู้ใหญ่ จะถือว่าเป็นสิ่งเล็กน้อย ดิฉันอยากให้พวกเขาเห็นว่าพระเจ้าทรงใส่ใจเกี่ยวกับสิ่งเล็ก ๆ ในชีวิตของพวกเขาด้วย

"จงดูนกในอากาศ มันมิได้หว่าน มิได้เกี่ยว มิได้สำสมไว้ในยุ้งฉาง แต่พระบิดาของท่านทั้งหลาย ทรงสถิตในสวรรค์ทรงเลี้ยงนกไว้ ท่านทั้งหลายมีประเสริฐกว่านกหรือ" (มัทธิว 6:26)

- ปฐมกาล 20 — เมื่ออับราฮัมอธิษฐาน พระเจ้าทรงรักษาอามีเมเลค
- กันดารวิถี 11 — เมื่อโมเสสอธิษฐาน ไฟขององค์พระผู้เป็นเจ้าก็ดับ
- 1 ซามูเอล 1 — เมื่อฮันนาอธิษฐาน เธอก็ได้รับการอัศจรรย์
- ดาเนียล 6 — เมื่อดาเนียลอธิษฐาน เขาก็ได้รับการช่วยกู้จากถ้ำสิงห์
- เอสรา 10 — เมื่อเอสราอธิษฐาน การฟื้นฟูก็เกิดขึ้น

เมื่อหญิงสาวที่มีลูกเล็ก ๆ มาหาดิฉันและบอกกับดิฉันว่า ชีวิตของเธอยุ่งเหยิงเพียงใดเพราะลูก ๆ ดิฉันบอกกับพวกเขาว่าพวกเขาจะต้องเริ่มอธิษฐานกับพวกเขาตอนนี้ ขณะพวกเขายังเด็กอยู่ แม้ว่าพวกเขาจะดูเหมือนจะไม่เข้าใจ ไม่ใช่การอธิษฐานที่ยาวและต้องมีความเข้าใจหลักศาสนศาสตร์ แต่เป็นการอธิษฐานในภาษาของพวกเขาเอง ผ่านสายตาของพวกเขา แม้ว่าพวกเขาอาจจะไม่คิดว่าลูก ๆ ได้รับความปลอดภัยอะไร แต่พวกเขากำลังซึมซับมากกว่าที่พวกเขาคิด

และเมื่อลูก ๆ ของคุณโตขึ้น การอธิษฐานของคุณก็เปลี่ยนแปลงและเติบโต แม้ทั้งหลาย การอธิษฐานกับลูก ๆ และอธิษฐานเพื่อพวกเขา เป็นหนึ่งในการกระทำที่สำคัญที่สุดที่คุณจะทำให้กับพวกเขาได้ สุภาษิต 22:6 กล่าวว่า *"จงฝึกเด็กในทางที่เขาควรจะไป และเมื่อเขาเป็นผู้ใหญ่แล้วเขาจะไม่พรางจากทางนั้น"*

หมายเหตุ: เซอร์รีและจอห์น เฮมส์ เป็นมิชชันนารีที่สหราชอาณาจักรเป็นเวลา 23 ปี และเป็นศิษย์บาลอยู่เมื่อลิวอร์พูล ประเทศอังกฤษ ลูก ๆ 3 คนของพวกเขาโตและแต่งงานแล้ว และรับใช้พระเจ้า เซอร์รีชอบเปียโน/เปียโนของหลาน ๆ ชื่อ เอสรา, เอคโค, เอลซ่า และเอล

ความไพเราะของการอธิษฐาน

โดย อเมเลีย ร็อบบิ้นส์



ขณะที่ดิฉันคุกเข่าอธิษฐานในการประชุมอธิษฐานคืนนี้ ดิฉันหยุดเพื่อให้เสียงของการอธิษฐานดังอยู่รอบตัวดิฉัน ช่างเป็นเสียงที่ไพเราะมีค่ายิ่ง ดิฉันนึกย้อนไปถึงหลาย ๆ เหตุการณ์ ตั้งแต่วัยเด็กจนถึงตอนนี้ ใจของดิฉันเต็มไปด้วยความขอบคุณที่มีต่อพ่อแม่ และปฎิบัติของดิฉัน ที่นำดิฉันไปในการประชุมอธิษฐานเข้าวันจันทร์และเย็นวันอังคาร พวกเขาสอนดิฉันว่าการประชุมอธิษฐานสำคัญมากเท่า ๆ กับการประชุมอื่น ๆ ดิฉันรู้ว่าดิฉันไม่ได้นั่งเฉย ๆ หรืออธิษฐานแบบเด็กคนหนึ่งเสมอไป แต่ดิฉันได้เรียนรู้ถึงเสียงของการอธิษฐานและวิธีอธิษฐาน โดยการฟังเสียงของคำอธิษฐานที่ดังออกมา

เมื่อดิฉันโตขึ้นและเติบโตขึ้นในพระเจ้า การอธิษฐานไม่ใช่สิ่งยากที่จะเรียนรู้ที่จะทำ แต่เป็นเรื่องธรรมชาติ เพราะดิฉันไม่ได้ถูกบอกว่าการอธิษฐานคือสิ่งจำเป็น แต่เพราะดิฉันได้เห็นถึงความสำคัญ และดูดซับเอาคำอธิษฐานไว้ ยิ่งกว่านั้นเมื่อดิฉันคุกเข่าลงอธิษฐาน ในความคิดของดิฉัน ดิฉันจะได้ยินเสียงจากสมัยเด็ก เป็นเสียงของศิษยาภิบาลที่บอกว่า "พระเยซู

ข้าพระองค์จำเป็นต้องมีพระองค์ในทุกวันที่ ทุกวินาที ทุกชั่วโมง ทุกวัน" ในการอธิษฐานทุกครั้ง ศิษยาภิบาลจะพูดประโยคนั้น และเป็นสิ่งย้ำเตือนดิฉันว่าไม่ว่าเราจะเติบโตแค่ไหนพระองค์ เรายังคงจำเป็นต้องมีพระองค์เสมอ

เมื่อเป็นเด็ก เราอาจไม่ชอบเข้ามาในการประชุมอธิษฐาน แต่เมื่อเป็นผู้ใหญ่แล้ว เราตระหนักว่า เสียงของการอธิษฐานทำให้เกิดความเชื่อ ความไว้วางใจ การเชื่อในสิ่งที่เป็นไปได้ และความอุ่นใจและคุ้นเคยต่อหน้าพระพักตร์ขององค์พระผู้เป็นเจ้า ไม่มีสิ่งใดเหมือนกับการอยู่ต่อหน้าพระพักตร์ของพระเจ้า และเสียงอันไพเราะของคำอธิษฐานของธรรมิกชนของพระองค์ซึ่งสนทนาและสามัคคีธรรมร่วมกับพระองค์

"ขอทูลสรรเสริญที่ได้ช่วยข้าพเจ้าให้พ้นจากความชั่วร้ายทั้งสิ้น โปรดอวยพรแก่เด็กทั้งสองนี้ ให้เขาสืบชื่อของข้าพเจ้าและชื่อของอับราฮัม และชื่อของอิสอัคบิดาของข้าพเจ้าไว้ และขอให้เขาเจริญขึ้น" (ปฐมกาล 48:16)

พ่อแม่ ปู่ย่าตายาย คริสตจักร เราจะต้องนำลูก ๆ ของเรามา แม้พวกเขาจะส่งเสียงดังและอยู่ไม่ฟัง เพื่อที่คนรุ่นต่อไปจะรู้จักเสียงประสานแห่งการอธิษฐาน

แม้เมื่อเราสอนให้พวกเขาอธิษฐานร่วมกับคนอื่น ๆ แต่เราจะต้องอธิษฐานในชีวิตของเราเป็นการส่วนตัวด้วย การอธิษฐานไม่จำเป็นต้องยาวนานเป็นชั่วโมง ๆ แม้ว่าเราจำเป็นต้องอธิษฐานนานแบบนั้นเหมือนกัน แต่ดิฉันเห็นว่าช่วงชีวิตที่แตกต่างไป และตารางชีวิตที่ยุ่งมักจะเป็นอุปสรรคไม่ให้อธิษฐานกำหนดเวลาเฉพาะสำหรับการอธิษฐานได้นานเช่นนั้น เราจึงรู้สึกผิดและไม่สามารถบรรลุเป้าหมายนั้นได้ ดังนั้น จงอย่ารู้สึกผิด แต่จงเปลี่ยนความคิดของเราใหม่และจงให้การอธิษฐานเป็นวิถีชีวิตของเรา

"จงอธิษฐานอย่างสม่ำเสมอ จงขอบพระคุณในทุกกรณี เพราะนี่แหละเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้า ซึ่งปรากฏอยู่ในพระเยซูคริสต์เพื่อท่านทั้งหลาย" (1 เธสะโลนิกา 5:17-18)

เหมือนเช่นที่เราจะส่งข้อความหรือโทรหาคนอื่นบ่อย ๆ ในความสัมพันธ์หนึ่ง ๆ เราจงทำแบบนั้นกับพระเจ้า จงให้หูของเราเปิดออกเพื่อได้ยินและได้รับจากพระองค์ จงให้ลูก ๆ ได้ยินเราขอบพระคุณพระเจ้าหรือร้องเรียกขอความช่วยเหลือ จงสนทนากับองค์พระผู้เป็นเจ้าอยู่เสมอและให้ลูก ๆ ได้มีส่วนในบทสนทนานั้นด้วย

การอธิษฐานอาจเป็นเสียงประสานที่ไพเราะ หรือท่วงทำนองเดี่ยว ๆ อันงดงาม การอธิษฐานเป็นสิ่งสำคัญยิ่งในชีวิตฝ่ายวิญญาณของเรากับพระเจ้า และอนาคตของลูกหลานเราก็เช่นกัน อย่าเพียงแค่อบรมเขาในเรื่องหลักข้อเชื่อ แต่จงสอนเขาในเรื่องวิถีชีวิตแห่งการอธิษฐานด้วย

หมายเหตุ: อเมเลีย ร็อบบิ้นส์ เป็นศิษยาภิบาลคริสตจักร LifePoint Church ในเมืองซัลโตโย รัฐมิสซิสซิปปี และเป็นทีปรักษาตามเทคโนโลยีและแอดมินระบบที่มหาวิทยาลัย University of Mississippi เธอมีลูกสาวที่ยังเป็นเด็กอยู่หนึ่งคน

สารจากบรรณาธิการ
เด็บบี เอเคอร์ส ร็อบบิ้นส์



พระเจ้าทรงกระทำการที่ยิ่งใหญ่!

พระเจ้าทรงเปิดประตูมากมาย คุณสามารถอ่านจดหมายข่าวนี้ได้ในภาษาอังกฤษ
อาหรับ จีนตัวย่อ จีนตัวเต็ม เขต ดัตช์ ฟิจิ ฟิลิปปินส์ ฝรั่งเศส เยอรมัน กรีก อิตาลี
ญี่ปุ่น พินิน โปแลนด์ โปรตุเกส โรมานีเย สเปน ศรีลังกา สวาฮิลี สวีเดน และไทย

โปรดช่วยเราอธิษฐานขอให้มันักแปลมากขึ้นด้วย!


หากต้องการรับจดหมายข่าว โปรดเขียนอีเมลไปที่

LadiesPrayerInternational@aol.com หรือ debiakers@aol.com

เรายินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะเพิ่มชื่อของคุณในรายชื่อผู้รับจดหมายข่าวของเรา!

[เยี่ยมชม Ladies Prayer International ทาง Facebook และ "ถูกใจ" เพจของเรา!](#)



 Like us on Facebook

เชิญผู้นำทีมอธิษฐานทุกท่าน เยี่ยมชม Ladies Prayer
International ทาง Facebook และ "ถูกใจ" เพจของเรา ลิงก์ Ladies Prayer International ทาง
Facebook

โปรดเชิญกลุ่มของคุณสมัครรับจดหมายข่าวฟรีได้ที่ [Ladies Prayer
International](#) หรืออีเมลไปที่ debiakers@aol.com

ร่วมแบ่งปันข้อมูลนี้กับคริสตจักร เพื่อน ๆ และครอบครัวของคุณ
ขอขอบคุณที่ร่วมรับใช้ในการอธิษฐาน และช่วยบอกเล่าเกี่ยวกับจดหมายข่าวและเพจ Facebook
ของเรา!



เราคือใคร . . . ตั้งแต่ปี 1999 เป็นต้นมา: Ladies Prayer Intl. ประกอบไปด้วยสตรีจากทั่วโลก
ซึ่งพบปะกันทุกวันจันทร์แรกของเดือนเพื่อร่วมกันอธิษฐานให้กับลูกหลานของตนเอง และเด็ก ๆ
ในคริสตจักรและชุมชน

พันธกิจของเรา . . . เรามุ่งมั่นที่จะรักษาคนในยุคสมัยนี้และหลังจากนี้ให้อยู่ทางฝ่ายวิญญาณ
และให้คนรุ่นก่อน ๆ ได้กลับมามีชีวิตฝ่ายวิญญาณ

เราต้องการ . . . หญิงผู้มุ่งมั่นที่จะร่วมกันอธิษฐานทุก ๆ วันจันทร์แรกของเดือน เพื่อลูก ๆ หลาน ๆ

เป็นพิเศษ

การอธิษฐานมุ่งเน้นที่ 3 ประการนี้ คือ...

- ความรอดของลูก ๆ หลาน ๆ (อิสยาห์ 49:25, สดดี 144:12, อิสยาห์ 43:5-6)
- เด็ก ๆ จะมีความเชื่อเป็นของตนเองเมื่อถึงอายุที่เหมาะสม (1ยอห์น 2:25-28, ยากอบ 1:25)
- เด็ก ๆ จะมีส่วนร่วมในการรับใช้เพื่อการเก็บเกี่ยวขององค์พระผู้เป็นเจ้า (มัทธิว 9:38)